
ขอเสนอ เสียงของนักศึกษาตอประเด็นตางๆ จาก โครงการ “Road to Faculties” 
เปนโครงการท่ีจัดขึ้น เพ่ือไดมาซึ่งขอมูลเก่ียวกับความคาดหวังดานการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริการ  

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการอยูอาศัย รวมทั้งการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยที่สามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพการบริหารและการพัฒนานักศกึษา 

ระดับคณะ 

ขอเสนอ เสียงรองเรียนจากนักศึกษา ประเด็นกายภาพ คำตอบเพื่อการแกไข 

- นักศึกษามีความเห็นวา โรงอาหารมีพื้นที่สำหรับนั่งรับประทาน
อาหารไมเพียงพอ 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดชี้แจงพ้ืนท่ีอาคารปลาดาว (ศูนยบริการนักศึกษา) ซึ่งมีนโยบาย
ในการปรับปรุงในอนาคต และคณบดีคณะสังคมศาสตร จึงขอหารือในการใชพื้นที่ในบริเวณอาคาร
ปลาดาว (ศูนยบริการนักศึกษา) ชวงระยะเวลาที่ยังไมไดดำเนินการปรับปรุง เพ่ือใหนักศึกษาจะไดมีพ้ืนที่
เพียงพอในการนั่งรับประทานอาหาร  

รองอธิการบดีฯ เห็นชอบ โดยทางคณะฯ สามารถเขาไปใชพ้ืนที่อาคารปลาดาว (ศูนยบริการ
นักศึกษา) ไดในชวงระยะเวลารอการปรับปรุง 

- ตองการใหจัดสรรพ้ืนที่สำหรับนักศึกษา เพ่ือการเรียนรู นั่งอาน
หนังสอื และทำกิจกรรม  

 

- พื้นที่ของคณะสังคมศาสตร ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอ รวมถึง
บริเวณลานจอดรถ โดยเฉพาะชวงพลบคำ่ 

 

- อยากใหคณะไดดำเนินการแกไขปญหาปริมาณยุง จำนวนมาก 
โดยเฉพาะในชวงพลบค่ำ 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ใหความเห็นวา ในขณะนี้ เขาใจปญหาเรื่องของสุขภาพนักศึกษา 
ทางมหาวิทยาลัยจะไมพนยาเพ่ือกำจัดยุง เนื่องจากเมื่อสูดดมยาที่พน อาจจะเปนปญหาสุขภาพในอนาคต
ได จึงชี้แนะรวมกันกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย 

- บริเวณทางเดินหลังคณะฯ มีสิ่งของวางเกะกะไมเปนระเบียบ
เรียบรอย 

 

- อยากใหมีการปรับปรุงอาคาร ทาสีอาคาร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ใหดูสวยงาม 

 

- ในการใชสุขา ไมมีบริการกระดาษชำระ ผาอนามัย และบางครั้ง
ยังพบปญหาน้ำไหลออน 

รองอธิการบดีฯ ไดใหขอคิดเห็นเรื่องโครงการผาอนามัย โดยสอบถามใน 2 ประเด็น กลาวคือ 
ประเด็นที่ 1 สิทธิการเขาถึงผาอนามัยหมายความวานักศึกษาหญิงทุกคนตองไดรบัแจกทุกคนใชหรือไม 
หรือประเด็นท่ี 2 สิทธิการเขาถึงผาอนามัยนั้น เปนสิทธิการเขาถึงแบบฉุกเฉิน เชน นักศึกษามาหยิบใชใน
กรณีฉุกเฉิน และนำมาคืนจุดเดิม เพื่อสามารถใชไดอยางเทาเทียม 
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ขอเสนอ เสียงรองเรียนจากนักศึกษา  ประเด็นกายภาพ คำตอบเพื่อการแกไข 

- นักศึกษาไดใหขอสังเกตเก่ียวกับปายในคณะ 
1) ปายหนาคณะสังคมศาสตร ไมโดนเดนเมื่อเทียบกับปายของ
คณะอื่น   
2) ควรจัดทำปายอาคาร ปายลานจอดรถ ที่สามารถมองเห็นได
ชัดเจน 

 

- นักศึกษาอยากใหมีหองชมรมที่สามารถเก็บเสียงได  เพ่ือไมใหมี
เสียงรบกวนในชวงเวลาที่มีการเรียน 
การสอน 

รองอธิการบดีฯ มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา นักศึกษาสามารถเขาใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยได เชน 
ศูนยบริการนักศึกษา ศูนยสุขภาพ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของการใชพื้นที่รวมกัน ซึ่ง
ทางกองพัฒนานักศึกษาจะไดนำประเด็นน้ีหารือรวมกันในระดับมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

- นักศึกษาประสบปญหาบุหรี่มือสอง ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ 
จึงอยากใหคณะจัดพ้ืนท่ีสำหรับสูบบุหรี่ และอยากใหมีการ
รณรงคเรื่องปายพิษภัยบุหรี่และการลดละเลิกบุหรี่ 

มหาวิทยาลัยพิจารณารับเรื่องดังกลาว ซึ่งจะนำไปศึกษากฎหมายที่เก่ียวของเพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับ
นักศึกษาใหมากที่สุด 

- ขอใหมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับความคืบหนาของการ
ปรับปรงุอาคาร 1 และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ใหนักศึกษาทราบ
เปนระยะ 

 

- สถานทีจ่อดรถของคณะสังคมศาสตร มีไมเพียงพอตอการจอด
รถ โดยเฉพาะในชวงเวลาเปลี่ยนคาบเรียน อาจเกิดอุบัติเหต ุ
ขึ้นได 

มหาวิทยาลัยพิจารณารับเรื่องดังกลาว และจะลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาหาแนวทางแกปญหาตอไป 
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ระดับคณะ 

ประเด็น หลักสูตรการเรียนการสอน คำตอบเพื่อการแกไข 

- นักศกึษามีความเห็นวา หองสมุดมีจำนวนหนังสือนอย หนังสือ
ที่มีไมสอดคลองกับหลักสูตรที่เรียน 

 

- ในหลักสูตรที่เปนนานาชาติ อยากใหมีเจาของภาษารวมอยูใน
ระบบการเรียนสอนของหลักสูตร 

 

- การทำกิจกรรมเพ่ือสังคม ขาดความรวมมือกับชุมชนหรือขาด
การประชาสัมพันธเพ่ือทำกจิกรรมรวมกับชุมชน 

 

- นักศกึษาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรฯสาขาวิชา
อาเซียน   
1)  เนื้อหาของการเรียนสาขาวิชาอาเซียน มีความหลากหลาย 
เนื้อหากวางมากเกินไป และไมยืดหยุนพอใหกับนักศึกษาแตละ
รุน เม่ือปรับปรุงหลักสูตรแลวยังไมเปนที่ตอบสนองของ
นักศกึษา  
2) กระบวนวิชาเลือกในหลักสูตรมีใหเลือกหลากหลาย แตเปด
สอนเพียงบางกระบวนวิชาเทานั้น   

 

- อยากใหบางวิชาของคณะสังคมศาสตรเปนวิชา GE เพื่อ นศ.ทุก
คนตองเรียน เนื่องจากเห็นวา เปนวิชาพื้นฐานที่นาจะนำไปใช
ไดในชีวิตประจำตัว   เชน กระบวนวิชา 159100 (modern  
world in everyday life) กระบวนวิขา 152100 (social 
science around us)  

 

ขอรองเรียน ประเด็นสุขภาพกายใจ ความเครียด ซืมเศรา คำตอบเพื่อการแกไข 

- นศ.มีความตองการใหคณะมีบริการใหคำปรึกษาทางสุขภาพจิต
โดยมีนักจิตวิทยาใหคำปรึกษาเฉพาะทาง 

 

 



4 
 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ เสียงรองเรียนจากนักศึกษา  ประเด็นกายภาพ คำตอบเพื่อการแกไข 

- นักศกึษาประสบปญหา กิริยา มารยาทของคนขับรถ ขสมช 
บางคร้ังมีปากเสียงกับผูใชบริการ 

มหาวิทยาลัยพิจารณารับเรื่องดังกลาว โดยรองอธิการบดีไดแจงวาจะดำเนินการทำระบบเรื่อง
รองเรียนที่เก่ียวของ แตในเบื้องตนอยากขอความรวมมือจากนักศึกษา หรือผูใชบริการ ขสมช หากมีขอ
รองเรียนสามารถแจงเรื่องรองเรียนไดท่ี เพจ facebook : SCMC : Smart Campus Management 
Center โดยระบุเรื่องท่ีไดรับผลกระทบ พรอมระบุหมายเลขรถ/สาย เวลา ที่ใชบริการ โดยสามารถเช็ค
จาก CMU Mobile ไดเพื่อประกอบกับการรองเรียน 

- การขอใชพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมีความยุงยาก อยากให
มหาวิทยาลัยไดมีจุดบริการเปนแบบชองทางเดียวแตสามารถ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

มหาวิทยาลัยพิจารณารับเรื่องดังกลาว โดยรองอธิการบดไีดแจงวาจะพิจารณารับไปดำเนินการเรื่องการ
จัดทำระบบการจองสถานที่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อความสะดวกสำหรับนักศึกษาในการขอใชสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยนักศึกษาตองการใหมีการ
ประชาสัมพันธในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคูกัน 

ผูชวยอธิการฯ ไดรับขอเสนอของนักศึกษาไวเพ่ือพิจารณาปรับปรุงตอไป 

- ขอพ้ืนที่สำหรับจอดรถมอเตอรไซต บริเวณหัวมุมวงเวียนติดอาง
ดาดชมพู ควรมีการจัดระเบียบ จดัสรรพ้ืนที่จอดรถมอเตอรไซต
และรถยนต 

มหาวทิยาลัยพิจารณารับเรือ่งดังกลาว และจะลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาหาแนวทางแกปญหาตอไป 

- นักศกึษาตองการใหมหาวิทยาลัยเพ่ิมงบประมาณในการจัด
กิจกรรมสำหรับนักศึกษา 

หัวหนางานกองพัฒนานักศกึษา  ไดชี้แจงทำความเขาใจกับนักศึกษาเก่ียวกับงบประมาณในการทำ
กิจกรรมวา เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาด COVID19 ที่ผานมา ทางมหาวิทยาลัยไดมีการลด
คาธรรมเนียมการศึกษา จึงทำใหงบประมาณในสวนของการทำกิจกรรมลดลง 
ตามไปดวย แตในปงบประมาณ 2566 ไดมีการพิจารณางบประมาณ ซึ่งคาดวาจะจัดสรรใหเพียงพอกับ
การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาได ทั้งน้ีหากงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรยังไมเพียงพอตอความ
ตองการ นักศึกษาสามารถขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมไดโดย  
1.จัดทำโครงการและขออนุมัตจิัดกิจกรรมผานหัวหนาสวนงานโดยใชงบประมาณเหลือจายจากทุนสงเสริม
กิจกรรมฯ ได  
2.จัดทำโครงการและขออนุมัติจัดกิจกรรมผานมายังงานพัฒนาทักษะชีวิต กองพัฒนานักศึกษา 

- นักศกึษาตองการใหมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ 
คณะสังคมศาสตร ใหเปนที่รูจักของบุคคลภายนอก 

มหาวิทยาลัยพิจารณารับเรื่องดังกลาว 
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กองพัฒนานักศึกษา แจงใหทราบวา  มหาวิทยาลัยไดมีแนวทางในการดูแลและพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ  ตามนโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
โดยจัดมีใหมีบริการ ดังนี้ 
1.  มหาวิทยาลัยจัดใหมศีูนยสุขภาพเพื่อดูแลนักศึกษาครบวงจร ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพจิต (ศูนยสุขใจ) 
2.  ตี้เดียว ฮูเรื่อง : SDD One Stop Service ณ ศูนย SDD One Stop Service ตั้งอยูบรเิวณ ลานอาคารองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม (อ.มช.) ศูนยกลางในการ
ใหบริการนักศึกษาที่รวดเร็วโดยลดขั้นตอน และลดการเดินทางไปยังจุดใหบริการของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย อาทิ การแจงยืม - คืนอุปกรณกีฬา อุปกรณการจัด
กิจกรรม การเบิกจายประกันอุบัติเหตุ การแจงของหาย LOST & FOUND  
2. Token to care เงินหาย เงินหมด อยาอดขาว เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดรอนไมมีเงินกินขาวอยางเรงดวน ไมวาจะจากสาเหตุใด กระเปาเงินหาย มือถือหาย ที่
บานสงเงินมาไมทัน ชวงรอรับทุนการศึกษา โดยนักศึกษาจะไดรับ Meal Token ผานทาง CMU Mobile และสามารถนำไปแลกรับอาหารยังรานอาหารท่ีเขารวมโครงการ  
3. Student Fast Loan รอนเงนิ ไมตองรอนใจ เปนโครงการนีจ้ะคอยชวยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเปนเดือดรอนทางดานการเงินแบบฉุกเฉิน โดยใหยืมชั่วคราวแบบไมมี
ดอกเบี้ย ระยะสั้น เพียงแจงความประสงคผานทาง CMU Mobile นักศึกษาจะไดรบัการชวยเหลือดวยความฉับไวเพ่ือบรรเทาปญหาของนักศึกษา 
4. SDD Academy สานฝน สูการเรียนรู ที่จะสนับสนุนใหนักศึกษาไดสนุกกับการทำกิจกรรมนอกหองเรียน ชวยผลักดันใหนองๆ ไดทดลองทำ รวมตัวกันสรางพลังดีๆ สูสังคม 
 
รองอธิการบดีฯ ไดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม เร่ือง สัปดาหของการหยุดใหอานหนังสือสอบ โดยมีขอซักถามกรณีการจัดสอบกลางภาค  
โดยใหนักศึกษาไดเลือกอยู 2 ประเด็นคือ  
1. ยังคงใชวิธีการเชนเดิม กลาวคือมหาวิทยาลัยใหหยุดการเรียนการสอน 1 อาทิตยกอนสอบ เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการอานหนังสือ และอาทิตยถัดไปจะเปนชวงสัปดาหของ
การสอบ รวมเวลา 2 สัปดาห  
2. เปลี่ยนแปลงวิธีการอานหนังสือและสอบแบบใหมโดยใชเวลารวม 2 สัปดาห เชนเดิม แตจัดทำตารางสอบแบบเวนระยะหางของวันสอบใหมากขึ้นกวาเดิม 
 

 


